
 

140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 722  —  472. mál.

Fyrirspurn
til innanríkisráðherra um fjölda bíla sem komu til landsins með Norrænu.

Frá Vigdísi Hauksdóttur.

Hvað komu margir bílar til landsins með Norrænu á hverju ári 2000–2011, á erlendum
númerum annars vegar og hins vegar á innlendum númerum?

Skriflegt svar óskast.


